



โครงการ	ผลสำเร็จ		งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓				หมายเหตุ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
<p>๔. การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น</p> <p>๔.๑ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม “ฝ่ายสร้างคน คนสร้างฝ่าย” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมภูมมนตรา รีสอร์ท นครนายก จังหวัด นครนายก</p> <p>๔.๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย</p>	<p>มีการจัดโครงการ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๑๐๐ ราย</p>	<p>บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการปฏิบัติราชการ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>กองทุนพัฒนา น้ำบาดาล/งบดำเนินงาน ทบ.</p>	<p>กองบริหาร กองทุนพัฒนา น้ำบาดาล/สำนักบริหารกลาง</p>				↔	
<p>๕. โครงการตรวจสอบสุขภาพของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>มีการจัดโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๓๔ ราย พนักงานราชการ จำนวน ๑๒๘ ราย</p>	<p>การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยการตรวจสอบสุขภาพประจำปี</p>	<p>งบดำเนินงาน ทบ. ประกันสังคม</p>	<p>สำนักบริหารกลาง</p>				↔	

หมายเหตุ

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน...๒๗...แห่ง  
รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน...๑๐๐...คน
- หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน...๑๓...แห่ง  
รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน...๑,๓๒๐...คน